

ด่วนที่สุด

ที่ นน ๐๐๒๓.๕/ว ๒๓๐๗



ศาลากลางจังหวัดน่าน

ถนนน่าน - พะเยา นน ๕๕๐๐๐

๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... พร้อมปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และนายกเทศมนตรีเมืองน่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๕.๓/ว ๑๖๘๓ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ได้รับการประสานจากสำนักงานงบประมาณว่า นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) อนุมัติให้นำเสนอหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... พร้อมปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีรายการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ไม่สามารถก่อกำหนดผู้กักเงินไว้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จึงขอให้รวบรวมหลักฐานเอกสารแสดงรายการที่ลงนามจัดซื้อจัดจ้างแล้วทุกรายการส่งให้สำนักงานงบประมาณภายในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำหรับรายการที่ไม่มีเอกสารหลักฐานยืนยันสำนักงานงบประมาณจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อนำงบประมาณรายการที่ไม่สามารถก่อกำหนดผู้กักเงินดังกล่าวไปตั้งเป็นงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการ เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ รายการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ และโครงการที่มีความสอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ

ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลงบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ e-Plan) ภายในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น. จึงขอให้เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลรายการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ก่อกำหนดผู้กักเงินรายการภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ และแนบไฟล์เอกสารที่นำมาเป็นหลักฐานยืนยันรายการที่สามารถลงนามจัดซื้อจัดจ้างภายในกำหนดทุกรายการ ภายในเวลาที่กำหนด เพื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะประมวลผลข้อมูลส่งให้สำนักงานงบประมาณ กรณีรายการที่ไม่สามารถก่อกำหนดผู้กักเงินภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นรายการที่นำงบประมาณมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะแจ้งให้ทราบภายหลังจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... วาระที่ ๑ ๒ และ ๓ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยเดช ฝ่ายนันทชัย)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
กลุ่มงานการเงินบัญชี โทร.๐-๕๔๗๑-๖๓๘๔

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๕.๓/ว ๑๖๙๓



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.ปทุมธานี

เลขรับ

5102

วันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๑

ผล

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. พร้อมปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับการประสานจากสำนักงานงบประมาณว่า นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) อนุมัติให้นำเสนอหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. พร้อมปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีรายการงบเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ภายใต้แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจของประเทศที่ไม่สามารถก่อกำหนดผู้พันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จึงขอให้รวบรวมหลักฐานเอกสารแสดงรายการที่ลงนามจัดซื้อจัดจ้างแล้วทุกรายการส่งให้สำนักงานงบประมาณภายในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำหรับรายการที่ไม่มีเอกสารหลักฐานยืนยัน สำนักงานงบประมาณจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อนำงบประมาณรายการที่ไม่สามารถก่อกำหนดผู้พันดังกล่าว ไปตั้งเป็นงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ รายการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ และโครงการที่มีความสอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ

ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลงบประมาณ งบเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ จากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ e-Plan) ภายในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น. จึงขอให้จังหวัดแจ้งเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลรายการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ก่อกำหนดผู้พันรายการภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ และแนบไฟล์เอกสารที่นำมาเป็นหลักฐานยืนยันรายการที่สามารถลงนามจัดซื้อจัดจ้างภายในกำหนดทุกรายการ ภายในเวลาที่กำหนดเพื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะประมวลผลข้อมูลส่งให้สำนักงานงบประมาณต่อไป กรณีรายการที่ไม่สามารถก่อกำหนดผู้พันภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นรายการที่นำงบประมาณมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะแจ้งให้ทราบภายหลังจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. วาระที่ ๑ ๒ และ ๓ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ

โทร. ๐-๒๒๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๔๑๒๒ - ๔๑๒๔

โทรสาร. ๐-๒๒๔๓-๐๖๕๖